

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG**

**Ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Thái Bình, khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026**

Họ và tên : **Vũ Xuân Hùng**

Ngày tháng năm sinh : 17/3/1972

Quê quán tại : Thị trấn An Bài - Quỳnh Phụ - Thái Bình

Chức vụ công tác: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện - Bí thư Ban chấp hành Đảng bộ khối Chính quyền huyện Quỳnh Phụ.

Đơn vị công tác: UBND huyện Quỳnh Phụ - Tỉnh Thái Bình.

Rất vinh dự cho bản thân được Ban thường vụ Huyện ủy giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thực hiện sự chỉ đạo của Ban thường vụ Tỉnh ủy, tôi xin báo cáo chương trình hành động như sau:

Thái Bình là tỉnh nằm ở phía Đông Bắc của đất nước với diện tích tự nhiên là: 1542 km<sup>2</sup>. Dân số: 1,87 triệu người, 260 xã, phường, thị trấn.

Trong những năm qua thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX chúng ta đạt được những thành tựu rất quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, kinh tế - xã hội 5 năm có bước tăng trưởng khá và toàn diện trên các lĩnh vực, tạo được dấu ấn nổi bật; Bình quân 5 năm (2016-2021) ước tăng 9%/năm; vượt mục tiêu Đại hội XIX đề ra (8,6%/năm), cao hơn mức trung bình cả nước và gấp 1,3 lần mức tăng trưởng của 5 năm trước (6,7%/năm). Quy mô nền kinh tế và thu nhập bình quân đầu người có bước tăng mạnh (năm 2020, GRDP và thu nhập bình quân đầu người tính theo giá hiện hành ước cao gấp 1,7 - 1,8 lần năm 2015). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng hướng; tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và thương mại, dịch vụ trong GRDP đạt 75,5%, tăng 7,5% so với năm 2015, trong đó tỷ trọng công nghiệp, xây dựng chiếm 42,6%, thương mại, dịch vụ chiếm 32,9% GRDP. Các ngành sản xuất đều tăng trưởng khá cao và toàn diện, cơ bản đạt và vượt mục tiêu đề ra. Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 5 năm (2016-2021) ước đạt 235,5 nghìn tỷ đồng, gấp gần 2 lần 5 năm 2011-2015, tăng bình quân 7,8%/năm. Thu ngân sách trên địa bàn hàng năm luôn vượt dự toán được giao; năm 2020 ước đạt trên 8.000 tỷ đồng, gấp 1,35 lần so với năm 2015.

Nông, lâm nghiệp, thủy sản phát triển khá toàn diện. Sản xuất nông nghiệp đạt mức tăng trưởng khá, giá trị sản xuất bình quân 5 năm (2016-2020) tăng 2,5%/năm.

Trong đó trồng trọt tăng 1,3%/năm, chăn nuôi tăng 1,6%/năm, thủy sản tăng 7,0%/năm. Xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh và đạt được những thành quả quan trọng. Đến hết năm 2019 đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên phạm vi toàn tỉnh, vượt trước 3 năm so với mục tiêu Đại hội XIX đề ra. Xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu đạt kết quả bước đầu.

Sản xuất công nghiệp, xây dựng tăng trưởng khá, cơ cấu lại các ngành sản xuất công nghiệp đạt kết quả bước đầu. Tập trung phát triển một số ngành công nghiệp theo hướng sản xuất sản phẩm có giá trị gia tăng cao, giá trị xuất khẩu lớn, sử dụng công nghệ hiện đại, xây dựng thương hiệu, sức cạnh tranh của sản phẩm. Kịp thời thực hiện hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi thuận lợi cho các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh. Giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng tăng bình quân 15,2%, vượt mục tiêu Đại hội đề ra (13,8%/năm)

Thương mại, dịch vụ từng bước phát triển theo hướng văn minh, hiện đại, cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống nhân dân. Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường được tăng cường, công tác phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu được chú trọng. Giáo dục đào tạo, khoa học và công nghệ tiếp tục đạt nhiều thành tựu quan trọng. Các lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao và phát triển con người có chuyển biến tích cực. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác dân số kế hoạch hóa gia đình và bảo vệ, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em được tăng cường. Công tác đảm bảo an sinh, thực hiện tiến bộ công bằng xã hội được chú trọng. Hoạt động đối ngoại từng bước đi vào chiều sâu, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những hạn chế đó là:

- Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, hầu hết các khu vực kinh tế (trừ khu vực nông nghiệp) đều đạt mức tăng trưởng thấp so với kế hoạch đề ra, đặc biệt là ngành công nghiệp, dịch vụ, hoạt động xuất nhập khẩu.

- Sản xuất nông nghiệp chưa phát triển tung xúng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh, chủ yếu là quy mô nhỏ, manh mún; việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp chưa rõ nét;

- Phát triển các ngành công nghiệp có giá trị gia tăng và công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ còn hạn chế. Chưa thu hút được nhiều dự án sản xuất công nghiệp quy mô lớn. Công tác GPMB ở một số công trình dự án trọng điểm còn chậm; tình trạng khai thác tài nguyên trái phép, sử dụng đất đai sai mục đích còn xảy ra. Một số loại hình dịch vụ phát triển còn chậm, chưa có các loại hình dịch vụ hiện đại, có tính hấp dẫn và bền vững cao. Lĩnh vực du lịch còn nặng tính tự phát, chưa phát huy được tiềm năng, lợi thế của tỉnh;

- Một số cơ sở giáo dục còn thiếu trang thiết bị dạy và học; Cơ sở hạ tầng trang thiết bị ở một số bệnh viện còn thiếu; nhân, vật lực phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 còn hạn chế. Công tác quản lý nhà nước về dịch vụ văn hóa và các di tích ở một số địa phương thực hiện chưa nghiêm;

- Việc cải cách một số thủ tục hành chính, nhất là trong lĩnh vực đầu tư chưa tạo được sự chuyển biến tích cực. Công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư KNTC của công dân ở một số địa phương, đơn vị còn hạn chế. Sự phối hợp giữa các Sở, ngành, địa phương trong giải quyết công việc chưa quyết liệt, cụ thể, còn đùn đẩy, né tránh.

Những tồn tại trên đây cần có những giải pháp thực hiện tốt hơn trong thời gian tới để chúng ta đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân.

Kính thưa các vị đại biểu cùng các vị cử tri.

Bản thân hiện đang là Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy - Phó chủ tịch UBND huyện, trong thời gian qua trên cương vị công tác, đã tích cực thực hiện các nhiệm vụ của mình, phản ánh ý kiến của cử tri tới các diễn đàn đặc biệt là tại các kỳ họp của HĐND tỉnh khóa XVI, cùng với các đồng chí trong BTV huyện ủy huyện Quỳnh phụ bàn và đề ra các chủ trương nghị quyết lãnh đạo, tuyên truyền các cấp các ngành và nhân dân thực hiện để phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn toàn huyện. Trong nhiệm kỳ tới bản thân rất vinh dự được ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII. Đây là điều kiện thuận lợi để bản thân tiếp tục chuyển tải những ý kiến của cử tri và tham gia thảo luận các nghị quyết trực tiếp tại các kỳ họp. Nếu được bầu là đại biểu HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII tôi sẽ thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây :

- Không ngừng rèn luyện, tu dưỡng về phẩm chất đạo đức, không ngừng tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao cho. Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.

- Tích cực sâu sát cơ sở, thường xuyên lắng nghe tâm tư nguyện vọng chính đáng của cử tri. Tham dự đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri, định kỳ báo cáo với cử tri về hoạt động của đại biểu, tham gia tuyên truyền phổ biến pháp luật, nghị quyết của Quốc hội, HĐND tới cử tri. Động viên nhân dân và người thân trong gia đình gương mẫu chấp hành các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

- Trên cương vị công tác của mình và thực hiện chức năng của người đại biểu tích cực tham gia các hoạt động tại kỳ họp để bàn và quyết định những chủ trương đúng trúng để thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân.

- Tích cực tham gia các hoạt động giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND đối với chính quyền, các tổ chức có liên quan để nghị quyết của cấp ủy, của HĐND đi vào cuộc sống. Mặt khác tham gia xây dựng chính quyền, các cấp vững mạnh gắn với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa, giáo dục, đảm bảo an sinh xã hội, quan tâm đến cuộc sống của nhân dân, nhất là đời sống của một bộ phận người dân nghèo, thu nhập thấp.

- Tích cực tham gia các hoạt động giữ vững an ninh quốc phòng, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, các phong trào xây dựng nông thôn mới.

***Kính thưa hội nghị.***

Trong 5 năm qua trên cương vị là Phó Chủ tịch UBND huyện bản thân trân trọng cảm ơn các vị cử tri và nhân dân đã luôn quan tâm theo dõi hoạt động của HĐND tỉnh nói chung và cá nhân tôi nói riêng, để HĐND tỉnh và cá nhân hoàn thành nhiệm vụ của mình. Trong thời gian tới bản thân rất mong nhận được sự quan tâm nhiều hơn nữa của cử tri và nhân dân trong tỉnh, trong huyện, tạo điều kiện để tôi tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trên cương vị là đại biểu HĐND tỉnh. Kính chúc các vị đại biểu cùng các vị cử tri, sức khỏe, gia đình hạnh phúc và thành công.

*Quyên phụ, ngày 05 tháng 5 năm 2021*

**Người viết chương trình hành động**



**Vũ Xuân Hùng**